

สนทนาวินาที

สวัสดิ์ครับพี่น้องที่รักทุกท่าน

+++มีหลากหลายเหตุการณ์และการกระทำ ที่นำพาให้ชีวิตของเรามีความสุข มีความยินดี แต่เชื่อว่าทุกความสุข และทุกความยินดีนั้น จะมีคุณค่าและอยู่คู่กับชีวิตของเราได้เนานาน บางความสุข



บางความสุข ยินดี เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ แล้วก็ผ่านเลยไป แต่มีเหตุการณ์ หรือการกระทำบางอย่าง ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว หรือเมื่อเราได้กระทำแล้ว เราจะบังเกิดความ สุขความยินดี ที่ซึมลึกลงในจิตใจ พาให้อาบ อิ่มไปด้วยสันติสุข เหตุการณ์หรือการกระทำที่ว่า ก็คือการที่เราได้รับโอกาส นั่นก็คือ **ได้รับการอภัย** เช่นเดียวกับที่เราได้ให้โอกาส คือ **ได้ให้อภัย** จากใคร หรือแก่ใครสักคน ความสุขความยินดีที่ว่านี้จึง บังเกิดขึ้นกับลูกชายคนเล็ก และบิดาผู้ใจดี

เสียดายก็แต่ลูกชายคนโต ที่เขาพลาดโอกาสที่จะได้ในความสุขความยินดีนี้

+++สนทนาวินาทีสัปดาห์นี้ พอเริ่มต้นด้วยการนำพาพี่น้องรำพึงไตร่ตรองพระวาจา จากพระวรสารที่เราจะได้รับฟังในมิสซาวินาทีนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวคำสอนจากพระเยซูที่นำ ประทับใจ ยิ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราเองเป็นดังเช่นลูกชายคนเล็ก ที่ชีวิตก็มีความบกพร่องผิดพลาด แล้วได้รับ โอกาส ได้รับการอภัย ใจของเราก็น่าจะอบอุ่นและอาบอิ่มไปด้วยความชื่นชมผสมกับความกตัญญูรู้คุณ สำหรับเราคริสตชน เราเป็นลูกของพระ และเราก็ต่างซาบซึ้งใจดีว่า พระเจ้าของเราทรงเป็น**บิดาผู้ใจดี**

+++**ความใจดีของพระ** ไม่ได้ได้อยู่ห่างไกล จนเราสัมผัสไม่ได้ เพราะแท้จริงแล้ว ปรากฏ และแสดงออกแก่เรา ผ่านทางบุคคลรอบข้างนั่นเอง นั่นก็คือ การที่เราต่างให้โอกาสกัน ให้อภัยกัน ช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน เป็นทุกข์กังวลเมื่อคนใกล้ ๆ เรา เขาพลาดพลั้งหลงทาง และชื่นชมยินดีเมื่อ เขาได้กลับเนื้อกลับตัว เป็นคนดีที่สมค่ากับการได้รับโอกาส ได้รับอภัย

+++**ความใจดีของพระ** ยังปรากฏและแสดงออกอย่างเจียบ ๆ จากบุคคลที่ทำงาน ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือวัด ช่วยเหลือส่วนรวม พอคิดว่าการที่เรามีสายตาที่มองเห็นกิจการดี ๆ เรื่องราวดี ๆ และเห็นคุณค่าของสิ่งดี ๆ ที่ว่านี้ ก็ช่วยจรรโลงใจเราได้ไม่น้อยเลยครับ

+++**การประกาศข่าวดี** อันเป็นอีกหนึ่งภารกิจของพระศาสนจักร ซึ่งหมายรวมถึงเราทุกคน ทั้งพระสงฆ์ ผู้นำหน้าที่เทศน์สอน และพี่น้องสัตบุรุษที่บอกเล่าข่าวดีด้วยการดำเนินชีวิต เราจำเป็นต้อง มีทัศนคติ หรือมุมมองที่ดี ที่จะทำให้คำสอนของพระเป็นข่าวดี มิใช่เป็นข่าวร้าย เป็นถ้อยคำที่ให้ กำลังใจ มิใช่ถ้อยคำที่คอยแต่จะต่อว่าหาเรื่องมาตำหนิ และที่สำคัญ เป็นดัง**สองมือของบิดาผู้ใจดี**ที่

พร้อมจะโอบกอดลูกชายที่กลับมาหา หลังจากชีวิตได้ผิดพลาดไป มิใช่เป็นเหมือนพี่ชายที่กลายเป็นคนอมทุกข์ ไม่ยินดีกับเรื่องดี ๆ ที่ปรากฏอยู่ต่อหน้า ดังพระวอจาทิที่เราได้ฟังกันวันนี้ละครับ

+++วัดเซนต์หลุยส์ของเรา ได้ทำการถ่ายทอดมิสซาว์นอาทิตย์ มิสซาเช้าวันธรรมดา และพิธีกรรมอื่น ๆ (ออนไลน์) มาอย่างต่อเนื่อง มีพี่น้องติดตามร่วมพิธีผ่านการถ่ายทอดนี้ ทั้งพี่น้องสัตบุรุษของวัดเซนต์หลุยส์เอง พี่น้องสัตบุรุษจากวัดอื่น ๆ และจากต่างสังฆมณฑล รวมถึงพี่น้องสัตบุรุษที่อยู่ต่างประเทศ พอได้ยินคำชื่นชมจากหลาย ๆ ท่าน ว่าการถ่ายทอดมิสซาของวัดเซนต์หลุยส์นั้นราบรื่น ทั้งระบบภาพและเสียง ทั้งหมดนี้ ก็เพราะเรามีผู้มีน้ำใจดีทำงานอยู่อย่างเงียบ ๆ ช่วยควบคุมระบบการถ่ายทอด และทำอย่างสม่ำเสมอ เป็นคนที่อยู่เคียงข้างวัดมาอย่างยาวนาน เช่นเดียวกับเสียงร้องเพลงที่นำพาใจเราให้สงบในทุก ๆ มิสซาเช้าวันธรรมดา เป็นความใจดีและมีน้ำใจของซิสเตอร์คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์ นักบวชหญิงคณะเล็ก ๆ ที่ช่วยรับหน้าที่นี้ และก็ทำได้อย่างดีเยี่ยม พอถึงวันอาทิตย์ ก็มีคณะนักขับร้องหลากหลายกลุ่มที่จัดสรรรอบมิสซากันทำหน้าที่ศาสนบริกรด้านดนตรี ทำให้มิสซาว์นอาทิตย์และวันฉลองสำคัญมีความสง่าและพาใจให้ร่วมสรรเสริญพระไปด้วยกัน

+++สภาภิบาลวัดเซนต์หลุยส์ของเรา ก็ทำหน้าที่กันอย่างแข็งขัน แม้จะหมดวาระลงแล้ว แต่ทางสังฆมณฑลก็ประกาศให้สภาภิบาลของแต่ละวัด ทำหน้าที่กันต่อไปก่อน รอทั้งสถานการณ์และการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดของสังฆมณฑล ซึ่งสมาชิกทุกท่านก็ตอบรับที่จะทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งกันใหม่ครับ

+++ความใจดีของพระ ที่พื่อนำมาเป็นหัวข้อสนทนากับพี่น้องในสัปดาห์นี้ จะยังปรากฏและแสดงออกอีกหลากหลายรูปแบบและหลากหลายวิธีการ ที่เราจะเห็นต่อจากนี้หลังจากการประกาศเชิญชวนให้พี่น้องมีส่วนร่วมในการมอบของขวัญแก่ผู้ยากไร้ในต่างจังหวัด โอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ นั่นก็คือ จะมีของขวัญจำนวนมากมายที่พี่น้องส่งมอบให้กับวัดผ่านทางคณะวินเซนต์เดอโพล และก็มีสมาชิกคณะนี้ทำหน้าที่ของเขาอย่างเงียบ ๆ เช่นกัน คือรวบรวมสิ่งของ จัดแยกเป็นประเภทต่าง ๆ และจัดส่งไปยังที่หมายก่อนถึงวันฉลองคริสต์มาส โอ้! ความใจดีของผู้เป็นบิดา เราหาเจอได้เสมอเลยครับ

+++ความเอื้ออาทร ช่วยเหลือจุนเจือกันเป็นความงดงามของโลก ของสังคม เหมือนที่วัดได้รับจากทางโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ซึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน นี้ ทางโรงพยาบาลจะฉลอง 124 ปี ที่โรงพยาบาลได้เปิดอย่างเป็นทางการ คือเมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1898 ขอถือโอกาสนี้ร่วมขอบพระคุณพระเจ้า และร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อผู้บริหาร คณะเซอร์เซนต์โพล เดอ ชาร์ต และบุคลากรทุกท่านของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ครับ

ขอพระประทานพรแต่พี่น้องที่รักทุกท่านครับ

พ่ออนุสรณ์ สาทรบุรี